

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian qua, lĩnh vực TĐTT của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành từ tỉnh xuống cơ sở được tiến hành thường xuyên, góp phần định hướng và tổ chức các hoạt động TĐTT phát triển lành mạnh. Hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật tiếp tục được đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu huấn luyện, tập luyện cho vận động viên. Nhiều tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư nguồn lực cho hoạt động TĐTT theo hình thức xã hội hóa. Công tác phát triển sự nghiệp với phong trào TĐTT quần chúng và thể thao thành tích cao đạt

được nhiều kết quả. Hàng năm, toàn tỉnh tổ chức trên 1.200 giải TĐTT các cấp, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Năm 2017, Thái Bình có 31,4% người tập TĐTT thường xuyên, 21,6% gia đình thể thao. Trường Năng khiếu TĐTT và Trung tâm Huấn luyện TĐTT tỉnh làm tốt công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên các môn thể thao cho tỉnh và quốc gia. Đoàn thể thao Thái Bình luôn giành thứ hạng cao trong các kỳ đại hội TĐTT toàn quốc, nhiều vận động viên đạt kiện tướng quốc gia, quốc tế cùng các danh hiệu, thành tích cao cho tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn vị đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh hoạt động TĐTT trên địa bàn tỉnh và công tác chuẩn bị hướng tới Đại hội TĐTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 sắp diễn ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần và ý chí của các đơn vị liên quan trong phát triển TĐTT của tỉnh thời gian qua. Sau khi chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và phân tích từng nguyên nhân cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND

tỉnh yêu cầu toàn ngành cần tập trung nghiên cứu, quán triệt toàn diện, sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh về phát triển sự nghiệp TĐTT, xây dựng chiến lược phát triển toàn ngành trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu toàn ngành tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành..., tránh hình thức, phát huy được hiệu quả thực chất của các hoạt động TĐTT. Tập trung rà soát lại các mục tiêu toàn ngành trong chiến lược phát triển TĐTT theo quan điểm của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để củng cố, phát triển và giành thành tích cao trong khu vực, quốc gia và quốc tế.

Toàn ngành cần tiếp tục nghiên cứu, tích cực thực hiện công tác xã hội hóa trong hoạt động TĐTT để quản trị, khai thác những tiềm năng trong thời gian tới. Những kiến nghị của ngành sẽ được tỉnh tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết theo đúng quy định.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thể thao Việt Nam, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên TĐTT trong tỉnh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

triển khai tại 30 xã của 4 huyện: Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Vũ Thư với các hoạt động giám sát, quản lý và phát hiện sớm bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp. Thái Bình được thụ hưởng các hoạt động còn phía Đại sứ quán Đan Mạch chú trọng thực hiện và tự quản lý tài chính.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung thảo luận các vấn đề cần chuẩn bị cho chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế Đan Mạch tại Thái Bình về việc triển khai thực hiện dự án.

ĐẢNG ỦY KHỎI...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện chuyên đề năm 2018 góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng mô hình tổ chức cơ sở đảng trong Khốii thực sự trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khốii các cơ quan tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Khốii.

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 27/3, tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quyết định, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí: Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...

năng, nhiệm vụ, mỗi quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc

Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 3/1/2018 của Ban Bí thư quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định đây là những chủ trương, quyết định, quy định quan trọng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu cần nghiên cứu thật kỹ các văn bản triển khai hôm nay,

giáo trách nhiệm các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu áp dụng thực hiện các nội dung công việc có hiệu quả. Tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức đảng và các tổ chức chính trị có liên quan trong phạm vi thẩm quyền, bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị đều được quán triệt và có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Khi có văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có trách nhiệm cụ thể hóa để tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các văn bản để triển khai thực hiện. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện

Quy định số 127-QĐ/TW ngày 1/3/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế theo quy định mới. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương, đơn vị tích cực rà soát, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của chương trình Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; về công tác dân số trong tình hình mới.

ĐÀO QUYÊN

LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đồng thời đề ra những biện pháp giúp cải thiện việc lấy ý kiến của người dân. Các đại biểu còn tham gia góp ý về một số nội dung mà người dân 2 xã bản khoán như: thực hiện tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch; hoàn thành hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng để phục vụ sản xuất; thực hiện tiêu chí môi trường; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các trạm y tế xã; tiến độ hoàn thành một số hệ thống kênh tưới, tiêu còn chậm.

Thông qua hội nghị giúp Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các sở, ngành, đoàn thể kịp thời nắm bắt dư luận của nhân dân về xây dựng nông thôn mới từ đó có sự chỉ đạo kịp thời, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân đục thủy tinh thể



Chiều ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Tiến Hải và Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp tổ chức chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể. Các đối tượng được thăm khám và mổ mắt là những bệnh nhân nghèo, người có công và gia đình chính sách của huyện Tiến Hải. Chi phí phẫu thuật được Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Tiến Hải tài trợ với kinh phí 7,5 triệu đồng/người.

Trong ngày 27/3, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương đã phẫu thuật cho 35 bệnh nhân đầu tiên. Các ca mổ diễn ra thành công; sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được cấp thuốc miễn phí trong 5 ngày và tái khám sau 1 tuần mổ mắt. Chương trình được tổ chức từ ngày 27 - 29/3, dự kiến khám, phẫu thuật cho 200 bệnh nhân.

PHƯƠNG THẢO

GIAO BAN KHỎI DÂN VẬN...

(Tiếp theo trang 1)

của Nhà nước, quy định của địa phương. Tăng cường tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự; vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tích cực xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và đàng ky đấu nổi, sử dụng nước sạch. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phân công lãnh đạo tham gia đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, qua đó kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tham mưu Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả chương trình

nước sạch nông thôn. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động cả chiều sâu và bề nổi tạo tình thân phần khởi, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia như các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; tổ chức lễ ra quân mừng Đảng, mừng xuân, giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, các chương trình nghệ thuật, hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao chào mừng năm mới và các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước. Phong trào thi đua dân vận khéo được

triển khai sớm tới cơ sở và đã triển khai đăng ký xây dựng các mô hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả các đơn vị trong khối đạt được trong quý I/2018, nhất là trong tuyên truyền, vận động nhân dân đấu nổi, sử dụng nước sạch. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị thường xuyên nâng cao chất lượng công tác, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và các hoạt động lễ hội; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn

đề bức xúc ở cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và nhiệm vụ chính trị của tỉnh vào từng thời điểm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới... Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội

năm 2018; xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành các cuộc giám sát, phản biện xã hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tập trung triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là phong trào thi đua dân vận khéo, chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, tổ chức hội, đoàn thể trong doanh nghiệp và địa bàn nông thôn. Tập trung chỉ đạo đại hội hội nông dân cấp cơ sở, cấp huyện và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII.

Nhật Bản thông qua dự luật thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định CPTPP



(vietnamplus.vn) Nội dung của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 27/3 đã thông qua các dự luật nhằm tiến tới việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - phiên bản mới của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi Mỹ quyết định rút khỏi văn kiện này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng phụ trách CPTPP của Nhật Bản Toshimitsu Motegi khẳng định CPTPP là một kết quả bước ngoặt trong quan điểm thúc đẩy thương mại tự do. Dự kiến, Chính phủ Nhật Bản sẽ đệ trình các dự luật này lên phiên họp của Quốc hội hiện nay, kéo dài đến ngày 20/6 tới. Tokyo hy vọng động thái này sẽ dẫn dắt các tiến trình cần thiết trong nước cũng như tạo động lực phê chuẩn CPTPP tại các nước thành viên khác.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi có ít nhất 6 nước thành viên hoàn thành các thủ tục trong nước.

Để CPTPP có hiệu lực tại Nhật Bản, nước này cần sửa đổi tổng cộng 10 đạo luật, trong đó bổ sung các quy định và biện pháp mới đối với những thay đổi từ hiệp định thương mại tự do này. Tuy nhiên, trên thực tế, những thay đổi này không lớn như việc ấn định thời điểm thực thi hoặc thay đổi tên của hiệp định. Khi CPTPP đi vào thực thi, bản quyền và thương

hiệu sẽ được bảo vệ trong 70 năm sau khi các chủ sở hữu thương hiệu không còn tồn tại, lâu hơn 20 năm so với quy định hiện nay tại Nhật Bản. Chính phủ cũng sẽ tìm cách giúp đỡ những người chăn nuôi gia súc trong nước khi họ phải chịu thiệt hại do giá sản phẩm nhập khẩu rẻ hơn từ các nhà cạnh tranh nước ngoài.

Thỏa thuận tự do thương mại đầy tham vọng CPTPP được khởi động cách đây một năm sau khi Mỹ rút khỏi TPP. Về cơ bản, CPTPP vẫn giữ nguyên nội dung so với phiên bản gốc với 8.000 trang và chỉ tam hoàn thành thì 22 điều khoản chủ yếu liên quan tới sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa 11 nước thành viên. Việc CPTPP chính thức được ký kết sẽ tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giảm đói nghèo và nâng cao chất lượng sống của người dân các quốc gia thành viên. CPTPP, với cam kết mở cửa thị trường, là thông điệp mạnh mẽ chống lại xu hướng bảo hộ hiện nay trên thế giới cũng như hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho 11 quốc gia.

Hiệp định này sẽ tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới với một thị trường khoảng 499 triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào khoảng 10.100 tỷ USD, chiếm 13,5% GDP thế giới.

Báo động tình trạng bệnh nhân nhiễm HBV không được điều trị

(vietnamplus.vn) Khoảng 300 triệu người trên thế giới đang chung sống với vi rút viêm gan B (HBV), song cứ 20 bệnh nhân thì chỉ có 1 trường hợp được điều trị. Đây là thông tin được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành The Lancet Gastroenterology & Hepatology ngày 27/3.

Các nhà nghiên cứu đặc biệt lưu ý tỷ lệ được chữa trị thấp ở phụ nữ mang thai - vốn có thể lây truyền virus viêm gan B sang con. Theo đó, cứ 100 phụ nữ mang thai nhiễm HBV chỉ có 1 người được điều trị.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 435 nghiên cứu và tập hợp ý kiến của hơn 600 chuyên gia. Theo đó, trong năm 2016 trên thế giới có 292 triệu người mang HBV trong người, chiếm gần 4% dân số toàn cầu. Vi rút này phổ biến nhất ở khu vực Đông Á và Nam Sahara ở châu Phi. Trong đó, Trung Quốc, Ấn Độ, Nigeria, Indonesia, Philippines chiếm tới gần 60% ca nhiễm. Nếu không

được chữa trị, HBV có thể gây ra các bệnh liên quan đến gan, trong đó có ung thư. Ước tính, mỗi năm có khoảng 600.000 người tử vong do mắc các bệnh về gan liên quan đến HBV, khiến loại vi rút này nguy hiểm hơn sốt rét.

Đường lây truyền HBV gần giống HIV, gồm 3 đường: máu, quan hệ tình dục và mẹ sang con. Hiện chưa có phương pháp điều trị HBV song vắc-xin có thể phát huy hiệu quả trong việc đối phó với vi rút này.

Vắc-xin phòng, chống HBV đã được sử dụng từ đầu những năm 1980. Kể từ năm 1992, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo cần tiêm mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ sau sinh song chỉ 1/2 số trẻ mới chào đời được tiêm vắc-xin sớm như vậy.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo với thực trạng này, các nước cần nâng cao nhận thức cho người dân về nguy cơ lây nhiễm HBV tương đương HIV.

